
Ed. 139. Frumvarp til laga [117. mál]
um aðgerðir til stuðnings íslenskum iðnaði.

Flm.: Ragnar Arnalds.

1. gr.
Aftan við lög um tollskrá o. fl., nr. 120/1976, komi svofellt ákvæði til bráða-

birgða:
Lækkanir á tollum, sem stafa beint af aðild Íslands að EFTA og EBE og eiga

að taka gildi 1. janúar 1978, 1. janúar 1979 og 1. janúar 1980, koma ekki til fram-
kvæmda að svo stöddu. Ríkisstjórnin skal leita formlega eftir því, að aðlögunartími
íslensks iðnaðar gagnvart samkeppni frá EFT A- og EBE-Iöndum verði framlengdur,
og leggja nýtt frumvarp til tollalaga fyrir Alþingi, þegar þær viðræður hafa farið fram.
Aðrar lækkanir á tollum, sem ákveðnar eru með þessum lögum, IU. a. á hráefnum,
vélum, fjárfestingarvörum og rekstrarnauðsynjum íslensks iðnaðar, standa þó ó-
haggaðar.

2. gr.
Það fjármagn, sem sparast ríkissjóði samkvæmt 1. gr., skal notað til að halda

niðri innlendu verðlagi og til að létta útgjöldum af innlendri iðnaðarframleiðslu.

3. gr.
Veitt skulu nauðsynleg rekstrarlán til iðnaðarins eftir nánari reglum, sem ríkis-

stjórnin setur í samráði við bankastjórn Seðlabanka Íslands, út á alla innlenda fram-
leiðslu, svo fremi að unnt sé að sýna fram á örugga sölu innanlands eða utan.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Á þessu ári hefur margt verið sagt til heiðurs íslenskum iðnaði. Dagur iðnaðarins
hefur verið hátíðlegur haldinn víðs vegar um land og ágætar sýningar settar upp með
drjúgum ræðuhöldum og fróðlegum umræðum. Í þessari miklu herferð til stuðnings
íslenskum iðnaði hefur þó eitt gleymst: að láta verkin tala.
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örorku- og makalífeyrir þeirra lífeyrisþega, sem ekki eiga rétt samkvæmt II. kafla,
skal breytast á sama hátt, þó þannig, að slíka breytingu skal árin 1976-1977 einungis
reikna á lífeyri, er svarar til 15 stiga eða minna, og árin 1978-1979 á lífeyri, er svarar
til 20 stiga eða minna, en um afganginn fer eftir ákvæðum 25. gr. Nú á lífeyrisþegi
rétt samkvæmt II. kafla, en mundi engu að síður fá hærri lífeyri, ef farið væri eftir
þessum síðarnefndu ákvæðum, og skal þá sjóðurinn greiða honum mismuninn.

4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1978. Ákvæði 2. gr. um útreikning grundvallar-

launa skulu gilda um grundvallarlaun ársins 1978.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með lögum nr. 3 1977 voru gerðar nokkrar breytingar á lögum nr. 101 1970 Ulu

lífeyrissjóð bænda. Var höfuðbreytingin sú, að sett voru ákvæði um sérstaka uppbót
á lífeyrisgreiðslur árin 1976 og 1977 til samræmis við samkomulag Alþýðusambands
Íslands og vinnuveitenda í febrúar 1976 og breyting á lögum nr. 63 1971 um eftirlaun
til aldraðra félaga í stéttarfélögum.

Launþegar og vinnuveitendur gerðu með sér nýtt samkomulag um málefni líf-
eyrissjóða 22. júní 1977, og var höfuðefni þess framlenging ofangreindra ráðstafana
um tvö ár, þ. e. til ársloka 1979. Í meðfylgjandi lagafrumvarpi er gert ráð fyrir, að
tilsvarandi framlenging eigi sér stað hjá Lífeyrissjóði bænda.

Þeir lífeyrissjóðir, sem samkomulagið frá 22. júní 1977 tekur til, hafa með sér
samstarf um að deila útgjöldum vegna uppbótargreiðslna að nokkru leyti niður j
hlutfalli við iðgjaldatekjur. Sú jöfnun hefur í för með sér, að þeir sjóðir, sem mest
útgjöld bera í þessu sambandi, munu á yfirstandandi ári verja í hæsta lagi 13-14%
af iðgjaldatekjum sínum til uppbótagreiðslna. Lífeyrissjóður bænda á ekki aðild að
neinu slíku samstarfi, og bein útgjöld til lífeyrisgreiðslna, sem hann verður sjálfur
að bera, eru áætluð 260 millj. kr. árið 1978 eða 46'% af iðgjalda- og framlagatekjum
eins og þær eru áætlaðar á því ári. Er þá miðað við framlengingu framangreindra
ráðstafana, en óbreytt lagaákvæði að öðru leyti. Langmestur hluti þessarar fjárhæðar
er uppbót á lífeyrisgreiðslur samkvæmt II. kafla laganna. Þrátt fyrir þá stórfelldu
fjárhagsbyrði, sem ráðstafanir þessar hafa í för með sér fyrir sjóðinn og rekja má
til óhagstæðrar aldursskiptingar sjóðfélaga, telur stjórn hans framlengingu óhjá-
kvæmilega,

Samkvæmt 8. gr. laga nr. 101 1970 ákvarðast grundvallarlaun sjóðsins ár hvert af
kaupgjaldi haustið á undan með 10% álagi. Var álagi þessu ætlað að jafna upp þá
hækkun, sem yrði á kauptöxtum frá hausti til næsta ársmeðaltals. Frá og með árinu
1974 hefur verðbólga hins vegar magnast svo, að 10% álgið hefur hrokkið skammt,
og grundvallarlaun sjóðsins hafa því ekki fylgt almennri kaupgjaldsþróun. Er lagt
til, að álag verði 20%. í tengslum við þá breytingu er gert ráð fyrir, að framlag greiðist
aldrei af lægri fjárhæð en % hlutum heildarverðmætis búvöru í stað %, hluta. Á-
ætlað er, að með þesum breytingum aukist ráðstöfunarfé sjóðsins á árinu 1978 um
rösklega 40 millj. kr. frá því, sem það mundi ella verða.

Loks er í frumvarpinu gert ráð fyrir, að hert verði á innheimtu skilagreina hjá
söluaðilum, sbr. 1. málsgr, 8. gr. laganna.

Athugasemdir við einstakar greinar.
Um 1. gr.

Með þeirri hækkun grundvallarlauna, sem gert er ráð fyrir í 2. gr. frumvarpsins,
hækkar nokkuð sá hluti framleiðsluverðmætisins, sem iðgjöld og framlög greiðast af
og jafnframt dregur úr þeim hagnaði, sem sjóðurinn hefur af þeirri tryggingu, sem
núgildandi lágmarksákvæði 3. málsgr, 7. gr. laganna veitir honum. Er því lagt til, að
mark þetta hækki úr %, í %.
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Iðnaður á Íslandi býr á sama hátt við kröpp kjör. Hann greiðir hátt verð fyrir
orku, á sama tíma og erlend stóriðja í landinu nýtur vildarkjara. Vextir af stofn-
og rekstrarlánum eru margfalt hærri en hjá sambærilegum fyrirtækjum í öðrum
löndum og rekstrarlán út á innlenda iðnaðarvöru mjög af skornum skammti.

Til viðbótar erfiðum lífsskilyrðum kemur svo hitt, að heimamarkaður íslensks
iðnaðar er mjög smávaxinn. Innlendur iðnaður hefur því ekki þróast í takt við iðnað
nálægra þjóða hvað framleiðslutækni snertir. Lausnarorðið hefur verið að brjóta
niður tollmúra í nálægum Evrópulöndum með samningum við EFTA og EBE og
auka þar með útflutninginn. En Í þeim tilgangi hafa Íslendingar þurft að afnema
tollvernd íslensks iðnaðar, og er nú verið að stíga lokasporin að því marki.

Nú þegar aðeins tvö ár eru eftir þar til tollvernd innlends iðnaðar er með öllu
horfin dylst fáum, að innlendur iðnaður er enn vanbúinn að mæta óhef'tri sam-
keppni innfluttra vara og margar iðngreinar eru því í verulegri hættu, þegar toll-
verndin hverfur með öllu. Íslenskur iðnaður hefur einfaldlega ekki fengið nægilega
langan aðlögunartíma og býr ekki enn við slík starfsskilyrði að hann standist erlenda
samkeppni framleiðenda, sem standa að flestu leyti betur að vígi. Það er því óskiljan-
legt glapræði, ef Íslendingar halda áfram tolIaJækkunum og fljóta þannig sofandi að
feigðarósi, eins og allt Si) í besta lagi í íslenskum iðnaði.

Íslenskir iðnrekendur hafa aðvarað ríkisstjórnina og eindregið mælst til þess,
að aðlðgunartími iðnaðarins verði framlengdur. Að vísu má vera, að stjórnir EFTA
og EBE muni ekki fallast á framlengingu aðlögunartímans. a. m. le ekki í orði kveðnu,
en bersýnilega eru engar líkur á að alvarleg vandamál muni skapast í viðskiptum
Íslendinga við EBE og EFTA þótt frekari tolla lækkanir af okkar hálfu dragist um
sinn. Forustumenn iðnrekenda bafa einmitt bent á að ýmis ríki EBE og EFTA hafa
gert stórfelldar ráðstafanir til styrktar iðnaði sínum, en þessar ráðstafanir hljóta
einnig að teljast brot á EBE- og EFT A-samningum, ef ströngustu túlkun þessara
samninga er fylgt. Sem dæmi um þess háttar ráðstafanir hefur formaður Félags
íslenskra iðnrekenda. Davíð Scheving Thorsteinsson, bent á að Svíar greiði í beinan
styrk til fjölmargra iðngreina 15 kr. sænskar eða um 650 kr. íslenskar fyrir hvern
unninn tíma, en slíkar greiðslur eru að sjálfsögðu ekkert annað en verndartollur af
nýrri gerð, sem gerir sænskum framleiðendum kleift að standast samkeppni við ódýran
erlendan innflutning.

1. gr.: Tollalækkunum frestað,

Þegar tollalagafrumvarpið var til meðferðar á Alþingi fyrir einu ári lagði flutn-
ingsmaður þessa frumvarps til, nð tollalækkuninni 1. [anúar 1977 yrði frestað, meðan
leitað yrði eftir framlengingu aðlögunartíma Íslensks iðnaðar. Með þessu frum-
varpi el' lagt til að öllum frekari tollalækkunum verði frestað um sinn.

2. gr.: Fjárhagslegar afleiðingar.
Áformaðar tollalækkanir nema um 900 millj. In á ári næstu þrjú ár miðað

við núverandi verðlag. Fjárhagslegar afleiðingar af samþykkt þessa frumvarps
virðast því vera, að ríkissjóði mundu sparast á núgildandi verðlagi:

a) ú árinu 1978 um 900 milli. kr.
ll) it árinu 1979 um 1800 millj. kr.
e) á árinu 1980 um 2700 millj. kr.

Samtals 1978--1980 5400 millj. kr.

Eðlilegt er að fé þetta yrði notað til hvors tveggja: til að halda niðri innlendu
verðlagi og til að létta útgjöldum af innlendri iðnaðarframleiðslu. Hvort tveggja
auðveldar Íslenskum iðnaði að búa sig undir aukna samkeppni erlendra iðnaðarvara.
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3. gr.: Rekstrarlán til iðnaðarins.

í 3. gr. frumvarpsins er vikið að rekstrarlánavandamálum iðnaðarins. Oft hefur
íslenskum iðnaði verið lofað að þessi vandamál yrðu leyst á viðunandi hátt og
m. a. fólst það vilyrði í lögum nr. 47/1972, um veðtryggingu iðnrekstrarlána, sem
þáverandi iðnaðarráðherra, Magnús Kjartansson, beitti sér fyrir að samþykkt væru.
Lög þessi hafa þó ekki orðið iðnaðinum til styrktar nema að takmörkuðu leyti
vegna andstöðu og tregðu bankakerfisins, enda öðlaðist innlend iðnaðarframleiðsla
ekki beinan rétt til rekstrarlána samkvæmt þessum lögum. Það er hins vegar kjarni
3. greinar þessa frumvarps, að iðnaðurinn eigi ótvíræðan rétt til rekstrarlána að upp-
fylltu því skilyrði, að fræmleiðandí sýni fram á örugga sölu framleiðslunnar innan-
lands eða utan.

Fjármögnun rekstrarlána.

Samkvæmt upplýsingum Seðlabankans námu rekstrar- og afurðalán til atvinnu-
veganna, sem fjármögnuð voru með endurkaupum Seðlabankans, i sept. s. l. sam-
tals 22682000 kr. og skiptust þannig:

Landbúnaður .
Sjávarútvegur .
Iðnaður .

5604 miUj. kr.
14562 millj. kr.
2394 millj. kr.

Samtals 22682 millj. kr.

Bundnar innistæður viðskiptabanka hjá Seðlabanka íslands, sem einkum hafa
verið hugsaðar til að standa undir rekstrar- og afurðalánum til atvinnuveganna,
námu á sama Uma 20290 millj. kr. og höfðu aukist um 11 696 millj. kr. síðan á
árinu 1974.

Eftirtektarvert er, að skuldir ríkissjóðs og ríkisstofnana við Seðlabankann hafa
aukist verulega á seinustu þremur árum, eða úr 4638 millj. kr. i sept. 1974 í 14493
millj. kr. i sept. 1977. Aukningin nemur 9855 millj. kr. Skuld þessi hefur staðið lítt
breytt um langt skeið og var t. d. í sept. 1976 13337 millj. kr.

Áður en núverandi ríkisstjórn kom til valda þótti sjálfsagt að ríkissjóður og
ríkisstofnanir greiddu skuldir sínar við Seðlabankann nokkurn veginn i árslok, enda
er ráð fyrir því gert í 14. gr. 2. mgr. 1. nr. 10 1961, um Seðlabankann. Sem dæmi má
nefna, að skuldastaða ríkis og ríkisstofuana við bankann var:

í árslok 1971 .
í árslok 1972 , .
í árslok 1973 .

512 millj. kr.
234 millj. kr.
1440 millj. kr.

Hins vegar er ljóst, að eftir að núverandi ríkisstjórn kom til valda hefur ríkis-
sjóður fengið varanlegt rekstrarlán hjá Seðlabanka íslands sem numið hefur 13-14
þús. millj. kr. í seinni tíð. Ef aðeins helmingi þessa fjár hefði verið varið til að auka
rekstrarlán til atvinnuveganna og þá einkum iðnaðar og landbúnaðar hefði vandi
þeirra verið leystur á fullnægjandi hátt.

Að því hlýtur að koma, að ríkissjóður hefji greiðslu þessara miklu skulda við
Seðlabankann, og virðist sjálfsagt að það fjármagn verði að einhverju leyti hagnýtt
til að stórauka rekstrarlán til atvinnuveganna.
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